



FAQ: AB 1766 CA ID PARA SA LAHAT

DECEMBER 2022

ANO ANG GINAGAWA NG AB 1766?

Noong Setyembre 23, 2022, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang mga CA ID para sa Lahat (AB 1766, Stone) bilang batas. Ang AB 1766 ay itinaguyod ng Asian Americans Advancing Justice-CA, California Immigrant Policy Center (CIPC), Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), at ng Immigrant Legal Resource Center (ILRC).

Sa ngayon, tanging ang mga tao lamang na maaaring magpakita ng kanilang presensya sa U.S. ay “pinahintulutan sa ilalim ng pederal na batas” ang maaaring mag-aplay para sa isang karaniwang (hindi REAL ID) na California identification card (CA ID). Pinapalawak ng AB 1766 ang standard na pagiging karapat-dapat sa CA ID sa lahat ng mga taga-California, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon, sa 2027. Ang mga hindi dokumentadong residente na walang access sa isang kotse o hindi nakakakuha ng pagsusulit sa pagmamaneho ay higit na makikinabang sa panukalang batas na ito, kabilang ang ilang kababaihan, nakatatanda, mga tao. may mga kapansanan, at mga taong dating nakakulong.

BAKIT KAILANGAN NG MGA TAO NG ID? AKALA KO ANG MGA HINDI DOKUMENTADONG TAGA-CALIFORNIA AY MAKAKAKUHA NG LISENSYA SA PAGMAMANEHO.

Ang AB 60, na ipinasa noong 2013, ay nagpapahintulot sa lahat ng taga-California na mag-aplay para sa lisensya sa pagmamaneho, kahit na walang patunay ng

continued...

kanilang katayuan sa imigrasyon, kung maitatag nila ang kanilang pagkakakilanlan at paninirahan sa California, makapasa sa pagsusulit sa pagmamaneho, pagsusuri sa paningin, magpakita ng patunay ng insurance, at anumang iba pang mga kinakailangan sa lisensya sa pagmamaneho. Gayunpaman, hindi pinalawak ng AB 60 ang access sa mga CA ID card. Ang mga residenteng hindi makakuha ng lisensya sa pagmamaneho (na maaaring magsilbi bilang isang uri ng ID) - marahil dahil hindi sila nagmamaneho o walang access sa isang kotse - at hindi makapagbigay ng patunay ng legal na presensya sa Estados Unidos ay hindi nakakuha isang CA ID card (isang non-driving alternative form ng ID na available sa ibang mga residente ng California). Ang mga ID ay mahalaga para sa maraming pang-araw-araw na aktibidad, tulad ng pag-cash ng tseke, pag-upa ng apartment, o pagboboluntaryo sa paaralan ng isang bata.

ANG MGA ID BA SA PAMAMAGITAN NG AB 1766 AY MAGAGAMIT LAMANG SA MGA WALANG KATAYUAN SA IMIGRASYON?

Hindi, sinuman na hindi maaaring o pipili na hindi magbigay ng mga dokumentong kailangan para sa isang REAL ID ay maaaring mag-aplay para sa isang karaniwang CA ID card. Ang California Department of Motor Vehicles (DMV) ay tumutukoy sa lahat ng hindi TUNAY na ID card bilang “standard ID card.” Ang mga karaniwang ID card ay kasalukuyang magagamit sa mga residente ng California na mga mamamayan ng U.S., mga legal na permanenteng residente (mga may hawak ng green card), at iba pang mga indibidwal na naroroon ayon sa batas. Sa ilalim ng AB 1766, ang mga hindi dokumentadong taga-California ay makakapag-aplay din para sa mga karaniwang ID card.

ILANG TAO ANG MAAARING MAKINABANG MULA SA AB 1766?

Humigit-kumulang 1.6 milyong tao sa California ang maaaring makinabang mula sa AB 1766 batay sa bilang ng mga taong hindi dokumentado sa edad na 15 na hindi pa nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho sa pamamagitan ng AB 60 sa puntong ito. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao na maaaring makinabang mula sa Ang pinalawak

continued...

na access sa mga karaniwang ID card ay malamang na mas mataas, dahil ang mga ID card - hindi tulad ng mga lisensya sa pagmamaneho - ay magagamit sa mga taga-California sa anumang edad. Kaya't ang mga bata ay makikinabang din sa AB 1766.

MAYROON BANG KINAKAILANGAN SA EDAD PARA MAG-APPLY PARA SA ID SA ILALIM NG AB 1766?

Hindi, walang minimum na edad na kinakailangan para sa isang CA ID card, kabilang ang mga ibinigay sa ilalim ng AB 1766.

KAILAN MAAARING MAGSIMULANG MAG-APLAY ANG MGA TAO PARA SA MGA ID SA ILALIM NG AB 1766?

Ang batas na ipinasa noong 2022. Ngunit hindi ito nakatakdang magkabisa hanggang 2027. Dapat na makapag-aplay ang mga taga-California para sa mga karaniwang CA ID card sa ilalim ng AB 1766 bago ang Hulyo 1, 2027.

BAKIT LATE NA ANG DATE NA YUN?

Ang DMV ay nasa proseso ng pag-update ng kanilang mga teknolohikal na sistema, kaya sa kasamaang-palad ang DMV ay hindi maaaring mangako sa paggawa ng mga ID na ito nang mas maaga.

MAYROON BANG ANUMANG PARAAN UPANG ILIPAT ANG PETSANG IYON?

Ang batas, CA ID para sa Lahat, ay nag-aatas na ang DMV ay gawing available ang mga karaniwang CA ID sa lahat ng mga taga-California anuman ang katayuan ng imigrasyon nang hindi lalampas sa Hulyo 1, 2027, upang mai-isyu ng DMV ang mga ito nang mas maaga. Ang mga organisasyong nagtrabaho sa bill ay nagpaplanong makipag-usap sa DMV tungkol sa timeline para gawing available ang mga ID na ito.

continued...

KUNG MAG-APLAY AKO PARA SA ISANG ID SA ILALIM NG AB 1766, IBABAHAGI BA ANG AKING IMPORMASYON SA TAGAPAGPATUPAD NG BATAS (TULAD NG PULISYA), SINO ANG MAAARING MAGBIGAY NG AKING IMPORMASYON SA ICE?

Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas ay maaaring mag-set up ng mga account ng humihiling upang humiling ng impormasyon ng DMV. Nalalapat ito sa lahat ng residente ng California na ang impormasyon ay nasa DMV, hindi lamang sa mga nag-aaplay para sa mga karaniwang CA ID card sa ilalim ng AB 1766 o AB 60 na mga lisensya sa pagmamaneho. Ang tagapagpatupad ng batas ay maaaring humingi ng mga talaan kung mayroon na silang ilang partikular na pagkakakilanlan upang malaman kung aling mga talaan ang kanilang hinahanap. Halimbawa, dapat silang magbigay ng pangalan, numero ng lisensya sa pagmamaneho, o numero ng pagkakakilanlan ng sasakyan. Nangangahulugan ito na ang nagpapatupad ng batas ay naghahanap na ng mga partikular na tao kapag humingi sila ng impormasyon sa DMV.

Ang California Values Act at iba pang mga batas ng estado ay nag-aatas sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na sumang-ayon na huwag gamitin ang impormasyon sa kasaysayang hindi kriminal na nakuha mula sa DMV para sa mga layunin ng pagpapatupad ng imigrasyon. Dapat silang sumang-ayon na gawin ito kapag nag-set up sila ng humiling na account.

Nagdagdag ang AB 1766 ng isa pang paghihigpit sa pagpapatupad ng batas sa pagbabahagi ng impormasyon na nakukuha nito mula sa DMV sa ICE. Sinasabi nito na walang ahensiya o departamento ng gobyerno, ahensyang nagpapatupad ng batas, o ibang tao ang “kumuha, mag-access, gumamit, o kung hindi man ay magbubunyag, hindi kriminal na impormasyon sa kasaysayan na pinananatili ng departamento, para sa layunin ng pagpapatupad ng imigrasyon.” Kasama sa kahulugan ng “pagpapatupad ng imigrasyon” ang anumang pagsisikap na imbestigahan o ipatupad ang anumang pederal na batas sa imigrasyon pati na rin ang mga pederal na batas sa imigrasyon ng kriminal na nagpaparusa sa presensya ng isang tao sa, pagpasok, muling pagpasok, o

continued...

pagtatrabaho sa, United States.

ANO ANG MAGIGING HITSURA NG MGA CA ID SA ILALIM NG AB 1766? MAGIGING IBA BA SILA SA MGA TOTOONG ID CARD?

Kukumpirmahin namin sa DMV kung ano ang magiging hitsura ng mga ID na ito. Ang batas ay nagsasabi na ang card ay dapat magsaad na ito ay hindi katanggap-tanggap para sa mga opisyal na pederal na layunin.

MAKAKATUGON BA SA REAL ID ANG ISANG ID NA NAKUHA SA ILALIM NG AB 1766?

Hindi, ang mga karaniwang CA ID, kabilang ang mga nakuha sa ilalim ng AB 1766, ay hindi sumusunod sa REAL ID (ang mga lisensya sa pagmamaneho ng AB 60 ay hindi rin sumusunod sa REAL ID). Nangangahulugan ito na hindi magagamit ang mga ito para sa ilang partikular na layunin ng pederal, tulad ng pagpasok sa mga pinaghihigpitang bahagi ng mga pederal na gusali o pagsakay sa eroplano, pagkatapos magkabisang REAL ID sa Mayo 3, 2025.

PARA SAAN KO MAGAGAMIT ANG CA ID NA NAKUHA SA ILALIM NG AB 1766?

Ang isang karaniwang CA ID card, kabilang ang nakuha sa ilalim ng AB 1766, ay may bisa para sa mga layunin ng ID ng estado tulad ng pagbubukas ng bank account, pag-upa ng apartment, pagkuha ng bata mula sa daycare, at pagpasok sa isang bar. Ipinagbabawal ng batas ng California ang diskriminasyon batay sa uri ng lisensya o kard ng pagkakakilanlan na ipinakita ng isang tao. Ang tagapagpatupad ng batas, mga negosyo, mga panginoong maylupa, mga ahensya ng estado o lokal na pamahalaan, at maging ang mga tagapag-employo (maliban kung kinakailangan ng batas) ay hindi maaaring tratuhin nang iba ang isang tao batay sa uri ng ID o lisensya sa pagmamaneho na mayroon sila.



continued...

SAAN AKO MAKAKAHANAP NG HIGIT PANG IMPORMASYON AT MAKATANGGAP NG MGA UPDATE SA AB 1766?

Bisitahin ang <https://caimmigrant.org/> at <https://ilrc.org/>, kung saan patuloy kaming magbabahagi ng impormasyon sa AB 1766 habang natututo kami ng higit pa.

Are you a California Community College (CCC) or a California State University (CSU) student? If so, you qualify for FREE immigration legal services!			Discover more community explainers, toolkits, & alerts about immigration law.				
FIND OUT MORE	CCC: findyourally.com	CSU: findyourally.com/csu	FOLLOW US				